

**DIỄN VĂN KHAI MẠC KỶ HỌP LẦN THỨ BẢY
– HĐND HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỶ 2016-2021**

Kính thưa:

.....

- *Các vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị khách quý.*
- *Kính thưa toàn thể cử tri huyện nhà*

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện, hôm nay HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ Bảy – kỳ họp thường lệ giữa năm theo luật định, kỳ họp diễn ra trong thời điểm toàn huyện đang tích cực thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã về dự kỳ họp này và xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu tham dự kỳ họp lời chúc sức khoẻ và lời chào nồng nhiệt, thân thiết nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Côn Đảo đẩy mạnh và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND – UBND tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện uỷ, HĐND huyện; sự điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan, đơn vị nên nền kinh tế huyện duy trì tăng trưởng khá; nhìn chung hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt mức bình quân chung của cả năm, lượng khách du lịch đến Côn Đảo trong những tháng đầu năm **tăng 41,01%** so với cùng kỳ, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn **đạt 68,66%** dự toán giao; các vấn đề văn hóa xã hội được chú trọng, chất lượng; tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững, ổn định,...Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả thành tích đạt được, Huyện vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: công tác quản lý đất đai, xây dựng còn tiềm ẩn phức

tạp, một số vi phạm chưa được xử lý dứt điểm; việc duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường còn chưa thường xuyên, vẫn còn tình trạng tái vi phạm như đổ rác, phế thải mất vệ sinh môi trường; trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của huyện đối với một số việc chưa quyết liệt, hiệu quả thấp....

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí! Thưa toàn thể bà con cử tri!

Theo chương trình của Kỳ họp thứ Bảy này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định những nội dung sau:

1. Xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện, UBND huyện, của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện và phát biểu về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những đề xuất, kiến nghị đối với chính quyền trong thời gian tới.

2. HĐND huyện nghe các Ban HĐND huyện báo cáo thẩm tra của về nội dung các báo cáo, chuyên đề của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện; HĐND huyện thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan.

3. HĐND huyện xem xét, quyết định thông qua các nội dung chuyên đề về: Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020,...

4. Các vị đại biểu HĐND huyện sẽ thảo luận, thông qua từng dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, HĐND huyện sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, vì vậy Tôi đề nghị các vị đại biểu chất vấn, cũng như lãnh đạo các cơ quan chuyên môn được UBND huyện ủy quyền trả lời chất vấn cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, đúng nội dung, chính xác, ngắn gọn, đúng thẩm quyền.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, các vị khách mời dự kỳ họp hãy phát huy tinh thần trách nhiệm với nhân dân, đề cao dân chủ, nghiêm túc thảo luận, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng trong thực hiện quyền giám sát và chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề sau đây:

- Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;
- Về chất lượng dịch vụ du lịch hiện nay.
- Về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;
- Về trật tự an toàn giao thông;
- Về phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn.

Với khối lượng công việc của kỳ họp tương đối lớn và nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phải làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đề xuất, hiến kế, đồng thời chất vấn, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và phát triển, tập trung vào những vấn đề mà HĐND huyện cũng như cử tri đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết hoặc giải quyết chưa được thỏa đáng. Từ đó phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Với tinh thần và mong muốn đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ Bảy HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin chân thành cảm ơn!
